

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

Vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh (QPAN), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngụ dân Nguyễn Văn Xuân, chủ tàu TB.90226. TS, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) chia sẻ: Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN giúp chủ tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là các quy định về khai thác hải sản.

Từ đó, chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gắn khai thác hải sản với tích cực tham gia huấn luyện dân quân biển, sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các tình huống trên biển, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với đó, hàng năm Thái Bình đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tốt việc tiếp nhận, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho quân nhân hoàn thành

Đề củng cố vững chắc thể trận lòng dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở tăng cường tiềm lực QPAN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng trong hệ thống chính trị và giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân; chú trọng bồi dưỡng các đối tượng đặc thù; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức giáo dục cho phù hợp. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên và hơn 500.000 lượt đối tượng trong diện đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên,

tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức thành công hơn 600 cuộc diễn tập các cấp, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng trong tổ chức phòng thủ và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong xử trí các tình huống.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các tình huống ngay từ cơ sở; tập trung đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các hoạt động lợi dụng dân chủ, tự do tôn giáo, tin ngưỡng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ các lực lượng vào cuộc, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội, công tác bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích

cực. 10 năm qua, toàn tỉnh đã mở 133 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai trên 130 kế hoạch chuyên đề đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, xác lập hàng trăm chuyên án, điều tra triệt phá thành công nhiều đường dây, băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về ANTT. Tỷ lệ điều tra khám phá án, nhất là trọng án đều vượt chỉ tiêu. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật.



Lực lượng dân quân cơ động tham gia diễn tập cứu hộ đổ.

Xây dựng LLVT vững mạnh có sức chiến đấu cao được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành,

địa phương thực hiện hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; sắp xếp, tổ chức biên chế đúng quy định; tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, duy trì nghiêm nền nếp, quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ QPAN được LLVT tỉnh duy trì nền nếp, chế độ giao ban, trao đổi thông tin, xây dựng triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát quân sự, bảo vệ

tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có số lượng hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm đạt tỷ lệ 1,29 - 1,42% dân số, được tổ chức biên chế và huấn luyện thường xuyên, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Trường Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở tăng cường tiềm lực QPAN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của LLVT tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

TRINH CƯỜNG



Thi công dự án đường ĐH.90 Thụy Việt - Thụy Hưng.

THÁI THỤY  
Khí thể lao động trên các công trình

Những ngày này, không khí thi đua lao động trên các công trình trọng điểm của huyện Thái Thụy đang diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi. Các nhà thầu, đơn vị thi công cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Dự án đường ĐH.95 Thụy Phong - Thụy Ninh là một trong những dự án giao thông quan trọng của huyện Thái Thụy khởi công cuối năm 2022. Dự án có chiều dài hơn 4,6km, thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Ông Đoàn Văn Nghinh, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Minh Phát (đơn vị thi công) cho biết: Dự án có thời gian thi công hoàn thành xây dựng 18 tháng. Để kịp tiến độ theo kế hoạch, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện bắt tay ngay vào công việc. Hiện nay, hơn 50 công nhân và hàng chục thiết bị, máy móc đang tập trung làm

việc trên công trình. Dự kiến trong những ngày tới chúng tôi tiếp tục huy động thêm nhân lực, máy móc, vật tư để thi công các hạng mục quan trọng của dự án như hệ giá cố mái nền đường, xây dựng cầu qua kênh và các công trình thoát nước lớn ngang đường...

Cùng với dự án đường ĐH.95 Thụy Phong - Thụy Ninh, cuối năm 2022, huyện Thái Thụy khởi công 4 dự án, công trình quan trọng khác gồm: Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện giai đoạn 2, tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng; dự án đường ĐH.93 Thụy Trinh - Hồng Dũng, tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng; dự án đường ĐH.90 Thụy Việt - Thụy Hưng, tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng; dự án đường ĐH.93B vào UBND xã Thuận Thành, tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện: Để bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các nhà thầu thi công đã huy động

TRẦN TUẤN

Cùng với sự phát triển của xã hội, rác thải sinh hoạt ngày một gia tăng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh việc xử lý rác thải còn nhiều khó khăn, huyện Vũ Thư đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế lượng rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.

VŨ THƯ  
Tích cực phân loại rác thải tại nguồn

Quá tải tại các bãi rác, lò đốt rác Khu tập trung xử lý rác thải xã Nguyễn Xá (trên cánh đồng thôn Kiến Xá) chứa những đống rác khổng lồ, rác hữu cơ lẫn lộn với rác vô cơ, ruối nặng và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. "Càng ngày lượng rác thải sinh hoạt ở địa phương càng tăng, tới mức bãi chôn lấp, xử lý rác thải của xã rộng hàng nghìn mét vuông nhiều thì điểm dừng, không đủ sức chứa. Rác thải tăng do nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt tăng, tuy nhiên còn do ý thức của người dân. Hiện hầu hết các gia đình bỏ tất cả các loại rác, ngay cả rác hữu cơ đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối vẫn gói lẫn cùng nilon, đồ nhựa rồi vứt ra cho chúng tôi thu gom. Nhiều người cho rằng để đồng tiền thu gom rác thì cứ vứt rác thoải mái" - ông Phạm Văn Hoạt, thôn Tân Tiến Đức, người thu gom, xử lý rác thải tại xã Nguyễn Xá hơn 14 năm chia sẻ.

Tích cực phân loại rác thải tại nguồn Thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa là một trong những thôn đã và đang thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi hướng dẫn các gia đình phân loại rác thải sinh hoạt làm 2 loại, rác vô cơ và rác hữu cơ. Những gia đình có vườn đất trồng sẽ đào hố chứa rác thải hữu cơ, không có vườn đất trồng tiến hành phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ vào 2 thùng đựng rác riêng biệt để tổ thu gom rác thuận lợi trong việc xử lý. Rác có thể tái chế như vỏ lon bia, nước ngọt, nhựa, sắt vụn, vụn động cơ con phân loại, tách riêng để ủng hộ mô hình "tiết kiệm từ phế liệu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. Đánh giá bước đầu, việc phân loại rác thải tại nguồn ở thôn Trà Động cho hiệu quả rất tích cực, lượng rác thải tập trung giảm khoảng

30%, việc thu gom, xử lý rác thải thuận lợi hơn. Đặc biệt, từ 400 hộ của thôn Trà Động, phong trào phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn hiện đã lan tỏa trong toàn xã. Chúng tôi rất mong việc phân loại rác trở thành thói quen của mỗi hộ dân, góp phần bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận chia sẻ, từ 5 năm trước, gia đình bà đã thực hiện phân loại rác, xử lý rác tại hộ. Rác hữu cơ như rau, thức ăn thừa bà gom lại cho gà, cá hoặc đào hố chôn cạnh các gốc cây; rác thải khác như lá cây khô, giấy bìa, nilon được gom lại tại 1 chiếc bể gạch nhỏ trong vườn, mỗi tuần sẽ đốt 1 lần. Những đồ nhựa, sắt vụn gom lại, trước kia để bán phế liệu, hiện ủng hộ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Để giảm thiểu số lượng và tạo thuận lợi trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, huyện Vũ Thư tích cực triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Trong năm

QUYNN LƯU



Những thùng rác có màu sắc khác nhau để phân loại rác thải tại một gia đình thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư).